
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD IAU, 11 TACHWEDD 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Owen Jones, Lancaster, Parkhill, 
Owen, Sandrey a/ac Wong 
 

26 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Parry. 
 
27 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganwyd buddiannau personol gan y Cynghorwyr Owen Jones a Sandrey fel 
Cyfarwyddwyr Anweithredol Bws Caerdydd.  
 
28 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain Medi 2021 fel cofnod 
cywir. 
 
29 :   ADRODDIAD CYNNYDD AR REOLI ANSAWDD AER LLEOL CYNGOR 

CAERDYDD 2021  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau eu bod yn cael cyfle i ystyried a rhoi sylwadau ar yr 
adroddiad i'r Cabinet ynghylch Adroddiad Cynnydd Blynyddol Ansawdd Aer Lleol 
Cyngor Caerdydd, y bwriedir ei gyflwyno i'r Cabinet yn eu cyfarfod ar 18 Tachwedd 
2021.  

  Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Y Cynghorydd Susan Elsmore, Yr Aelod 
Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Andrew Gregory – Cyfarwyddwr 
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd a Jason Bale – Rheolwr Rhaglen - Aer Glân 
Caerdydd i'r cyfarfod. 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet a Swyddogion i wneud datganiadau, ac 
ar ôl hynny gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau/sylwadau 
ar y wybodaeth yn eu papurau.  
 
Gofynnodd yr Aelod am ansawdd yr aer yn Stryd y Castell ers ei ailagor ac 
esboniodd Swyddogion y byddai hyn yn cael ei ystyried bob chwarter mewn cytundeb 
â Llywodraeth Cymru a bod mesurau'n cael eu rhoi ar waith pe bai angen.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at ôl-ffitio Bysiau Trydan a gofynnodd am y wybodaeth 
ddiweddaraf am bwyntiau gwefru.  Esboniodd swyddogion fod y seilwaith ar waith yn 
nepo Heol y Grange, lle byddai'r bysiau'n cael eu codi dros nos ac y byddent yn para 
am y diwrnod canlynol. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch Cerbydau Trydan a'r seilwaith sydd ei angen i gefnogi'r 
defnydd cynyddol ohonynt.   Nododd yr Aelodau ei bod yn anodd gosod pwyntiau 
gwefru mewn rhai meysydd megis ar strydoedd teras ac roedd o'r farn bod angen 



datrys materion fel y rhain er mwyn i'r defnydd o Gerbydau Trydan gynyddu'n 
sylweddol.   Eglurodd yr Aelod Cabinet fod technoleg yn newid yn gyflym, ac roedd 
yn bwysig mynd ati'n bwyllog, i beidio â buddsoddi mewn technoleg a fyddai'n hen 
cyn bo hir, ac i sicrhau bod y dull a ddefnyddir o amgylch seilwaith yn gynaliadwy.   
Fodd bynnag, mae yna fannau gwefru mewn meysydd parcio o amgylch y Ddinas a 
byddent yn parhau i wneud hynny.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at 'Next Bike' ac roedd ganddynt ddiddordeb mewn gwybod a 
oedd y cynllun wedi bod yn llwyddiannus cyn materion diweddar fandaliaeth a dwyn.   
Roedd swyddogion o'r farn bod y cynllun yn llwyddiant o ran ei farchogaeth o'i 
gymharu â dinasoedd eraill.  Roedd yr Aelodau'n awyddus i weld data ynghylch a 
oedd y cynllun wedi lleihau'r defnydd o geir a pha effaith yr oedd wedi'i chael ar y 
defnydd o fysiau yn ystod y cynllun ac ers atal y cynllun.  
 
Croesawodd yr Aelodau'r prosiect peilot ac roeddent yn falch o nodi y byddai 50 o 
Fonitorau Ansawdd Aer ychwanegol ar gael.  Gofynnodd yr Aelodau i'r rhain gael eu 
gosod y tu allan i ysgolion nad oes ganddynt Unrhyw Gynlluniau Teithio Llesol ar 
waith.   Cytunodd swyddogion y byddai hyn yn syniad da.  
 
Gan gyfeirio at y Prosiect Stryd Ysgolion, roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a oedd y 
ffyrdd o amgylch yr ysgolion a gaewyd dros dro, wedi dadleoli traffig a'r llygredd aer a 
ddeilliodd o hynny i ardaloedd eraill.   Nid oedd gan swyddogion y data i gadarnhau 
hyn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut roedd Caerdydd yn cymharu â Dinasoedd eraill o ran 
lefelau llygredd aer.   Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at Adroddiad Dinasoedd 
Gwyrddach lle cyfeirir at Gaerdydd fel y drydedd Ddinas wyrddaf.   Gofynnodd yr 
Aelodau am gael gweld yr adroddiad ac roedd ganddynt ddiddordeb mewn gweld sut 
yr oedd Caerdydd yn cymharu â'r Dinasoedd Craidd eraill.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am yr effaith ar ansawdd aer cau Stryd y Castell a'r traffig sy'n 
deillio o hynny i ddadleoli traffig i'r strydoedd cyfagos.   Dywedodd swyddogion fod 
dadansoddiad manwl wedi'i gynnal ar hyn a oedd wedi llywio'r penderfyniad i ailagor 
Stryd y Castell.   Gofynnodd yr Aelodau am gael gweld y dadansoddiad manwl hwn.  
 
Wrth drafod data TelRam, roedd yr Aelodau o'r farn y gallai'r data hwn gynorthwyo'r 
Cyngor pan fydd yn cynnal adolygiadau megis monitro ansawdd aer Stryd y Castell 
wrth symud ymlaen.  
 
Holodd yr Aelodau am lefelau Nitrogen Deuocsid a gofnodwyd yn y safleoedd 
monitro nad ydynt yn awtomatig yng Nghaerdydd.   Dywedodd swyddogion mai'r 
pandemig oedd yn gyfrifol am y lefelau hyn a bod cyfyngiadau ar waith sy'n golygu 
bod llai o geir ar y ffordd.  Ychwanegodd swyddogion nad oedd data mis Hydref a 
mis Tachwedd wedi'u cynnwys yn y ffigurau eto.  
 
PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
30 :   MABWYSIADU A CHYNNAL A CHADW NODWEDDION DRAENIO 

CYNALIADWY (SDCAU) YN Y DYFODOL Y CORFF CYMERADWYO 
DRAENIO CYNALIADWY (CCDC)  



 
Hysbyswyd yr Aelodau bod yr eitem hon yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor ystyried a rhoi 
sylwadau ar yr adroddiad drafft i'r Cabinet ynghylch cyfrifoldeb y Cyngor fel y Corff 
Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar gyfer Mabwysiadu a chynnal a chadw 
Nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy yn y dyfodol sydd i'w hystyried gan y 
Cabinet yn eu cyfarfod ar 18 Tachwedd 2021.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, Yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd ac Andrew Gregory – Cyfarwyddwr 
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet a'r Swyddog i wneud datganiadau, ac ar 
ôl hynny gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau/sylwadau ar 
y wybodaeth yn eu papurau.  
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu a oedd digon o adnoddau ar gyfer y cynllun SDCau yn y 
dyfodol.   Cytunodd swyddogion y byddai angen i'r maes gwasanaeth dyfu a chael ei 
ddatblygu wrth i gynlluniau fynd rhagddynt; byddai'n ehangu yn unol â'r galw ac yn y 
pen draw byddai Tîm Cynnal a Chadw SDCau Strydlun, gyda phrentisiaethau a 
hyfforddiant mewnol.  Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch yr amserlen sy'n 
gysylltiedig â thyfu tîm a datblygu prentisiaethau gyda chynllun mor gyflym.  
 
Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a fyddai'n bosibl gorfodi cynnal a chadw 
nodweddion SDCau ar ddatblygiadau hŷn.  Esboniodd swyddogion fod y 
ddeddfwriaeth yn ymwneud â datblygiadau newydd yn unig, ond roedd bellach yn 
flaenoriaeth allweddol i ddatblygwyr ac mae gan y Cyngor bwerau i wrthod 
mabwysiadu os nad yw'r SDCau yn cyrraedd y safonau gofynnol.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gyfraniadau'r Datblygwr a gofynnodd a fyddai'r rhain yn cael 
eu neilltuo.   Esboniodd swyddogion y byddai'r cyfraniad yn benodol ar gyfer cynnal a 
chadw'r SDCau ar y safle datblygu hwnnw.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am Ddatblygiadau llai ac esboniodd Swyddogion, lle maent yn 
gweithio gyda Datblygwyr llai, eu bod yn cynnig cyngor, gwasanaeth cyn ymgeisio ac 
y gallant gynnal arolygiadau.   Maent wedi arbed llawer o arian i Ddatblygwyr llai 
drwy weithio gyda nhw ac maent wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol.  
 
 
PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
31 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn gofyn i'r Pwyllgor ystyried a 
chymeradwyo'r Cylch Gorchwyl a'r dull gweithredu drafft ar gyfer ymchwiliad y Cyd-
grŵp Gorchwyl a Gorffen i Opsiynau Strategol y Cynllun Datblygu Lleol Newydd.  
 
Roedd pob un o'r pum Pwyllgor Craffu wedi derbyn copi o hyn i'w nodi a daethpwyd 
â'r mater g gêm i'r Pwyllgor i'w Gymeradwyo.  
 



PENDERFYNWYD:  Cytuno ar y dull gweithredu ar gyfer ymchwiliad Cyd-grŵp 
Gorchwyl a Gorffen y CDL i'r Opsiynau Strategol a chymeradwyo'r Cylch Gorchwyl 
drafft.  
 
32 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
33 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Hysbyswyd yr aelodau y byddai cyfarfod y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol nesaf yn 
cael ei gynnal ar ...???? 
 
34 :   GOHEBIAETH YN DILYN CYFARFOD Y PWYLLGOR  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.05 pm 
 


